

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๘/๕๘๗



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

อ้างถึง หนังสือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ พม ๕๓๑๐/๓๒๖๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการในการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากบัญชีสำรองแทนที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ขอถอนตัวและสละสิทธิ์ และอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอให้มีหนังสือชี้แจงต่อ พอช. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. รับทราบข้อหารือประเด็นดังกล่าวแล้ว และขอเรียนว่า คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำหนดแนวทางการส่งข้อหารือว่า “เมื่อองค์การมหาชนมีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อขัดแย้งที่ไม่อาจตกลงกันได้ ให้เสนอคณะกรรมการองค์การมหาชนพิจารณา ก่อน หากคณะกรรมการองค์การมหาชนมีมติให้หารือสำนักงาน ก.พ.ร. องค์การมหาชนจึงมีหนังสือส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา โดยประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม พร้อมแนบความเห็นของฝ่ายกฎหมายขององค์การมหาชนไปด้วย” โดยที่ข้อหารือของ พอช. ในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่มี กพม. ไม่เคยมีมติหรือวางแนวปฏิบัติ จำเป็นจะต้องเสนอต่อ กพม. เพื่อพิจารณา ดังนั้น จึงขอให้ พอช. ส่งความเห็นฝ่ายกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้นำเสนอต่อ กพม. ซึ่งมีกำหนดการประชุมเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ กรณีการชี้แจงต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ พอช. แจ้งผลการพิจารณาของ กพม. ให้กระทรวงฯ ทราบโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐๘ ๕๕๖๖ ๙๖๖๑ (ธนิศร) ๐๘ ๖๕๓๗ ๒๕๕๕ (ธนิกิจ)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th